

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM  
ỦY BAN HỘI TỈNH KIÊN GIANG

Kiên Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2024

\*\*\*

Số: 104 -CV/UBH

"V/v lưu ý trong tổ chức các hoạt động trước và trong  
Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"

**Kính gửi: Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố.**

Thực hiện công văn số 1496-CV/TWH ngày 22/7/2024 của Ủy Ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc lưu ý trong tổ chức các hoạt động trước và trong Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện lùi thời gian tổ chức Đại hội sau thời điểm tổ chức Quốc tang (ngày 25, 26/7/2024). Những đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị và thời điểm tổ chức Đại hội trước khi diễn ra Quốc tang, đề nghị báo cáo xin ý kiến cấp uỷ cùng cấp; trong trường hợp tổ chức Đại hội, đề nghị không tổ chức chương trình văn nghệ, hoạt động chào mừng thành công Đại hội, liên hoan mừng Đại hội; tổ chức trang trọng, đảm bảo ý nghĩa chính trị.

2. Chỉ đạo các cấp bộ Hội dừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, các chương trình nghệ thuật, hoạt động thể thao, các hoạt động tuyên dương, sinh hoạt tập thể từ nay tới khi kết thúc Lễ Quốc tang. Các hoạt động, hội nghị tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, không bố trí chương trình văn nghệ, không tổ chức gặp mặt, liên hoan sau chương trình.

3. Các cấp bộ Hội thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bám sát định hướng và thông tin của các cơ quan chức năng, không khai thác, chia sẻ lại thông tin từ các nguồn không chính thống. Kiểm duyệt kỹ tin, bài, hình ảnh và các nội dung đăng tải; kiểm soát kỹ các bình luận, phản hồi từ độc giả trên các kênh thông tin của đơn vị (lưu ý: lấy nguồn từ Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn trong công tác tuyên truyền).

Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kịp thời khi có vấn đề phát sinh. / *Chữ ký*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯ KÝ ỦY BAN HỘI TỈNH  
CHỦ TỊCH**



*Chữ ký*  
**Thị Phương Hồng**